

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

và công nghiệp được UBND tỉnh giao tổ chức thực hiện đầu tư 11 dự án (6 dự án lĩnh vực giáo dục, 3 dự án lĩnh vực y tế, 1 dự án lĩnh vực lao động việc làm, 1 dự án lĩnh vực văn hóa) với tổng nguồn

vốn 90,78 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đã thực hiện các thủ tục của các dự án tuân thủ đúng các quy định hiện hành; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan; các dự án được khởi

công thuận lợi, các đơn vị sử dụng đều chủ động phối hợp. Năm 2022, Ban được giao khởi công mới 1 dự án. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch

thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo trong việc triển khai, thực thi nhiệm vụ; phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các

dự án. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu xây dựng, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ đã đề ra... Đối với các dự án chưa triển khai thực hiện, Ban tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảo đảm quy định của pháp luật.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tiếp theo, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp lễ Noel, tết dương lịch. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình khai báo y tế, phân loại dịch tễ, nhất là đối với công dân đi về từ vùng dịch. Vận động người dân không tập trung đông người. Địa phương chủ động việc xét nghiệm, quản lý tốt các trường hợp F1, F2. Đẩy mạnh hoạt động của trạm y tế lưu động, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, tăng cường hoạt động của tổ

Covid-19 cộng đồng nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn. Tăng cường công tác rà soát, sẵn sàng xử lý kịp thời khi phát sinh các tình huống dịch bệnh. Bên cạnh đó, hai huyện Tiên Hải và Kiến Xương cần vận động và tăng cường nguồn nhân lực, vật tư, nâng cao hoạt động của trạm y tế lưu động và cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 của hai huyện. Đặc biệt, phải bảo đảm an toàn, tránh lây chéo trong các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại huyện Tiên Hải.

Đặc biệt năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các báo cáo viên trong toàn tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới. Chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện, thành ủy phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGD tổ chức các hội nghị quán triệt nội dung trọng tâm về công tác dân số trong giai đoạn hiện nay đến đối ngũ báo cáo viên các cấp. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan đoàn thể tham mưu với tỉnh trong công tác kiểm tra, khảo sát ở các địa phương, đơn vị; đánh giá toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tình hình triển khai, tổ chức thực hiện chương trình DS/KHHGD/CSSKSS ở cơ sở. Từ đó, rút ra những cách làm hay, những giải pháp tốt, cách làm hiệu quả, kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, giải pháp về công tác dân số.

Nhìn lại công tác dân số trong giai đoạn mới

Xác định công tác dân số có ý nghĩa quan trọng quyết định đến sự phát triển bền vững của đất nước, những năm qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGD) ở Thái Bình đã đạt được những kết quả quan trọng.

Chương trình dân số tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ giảm sinh, chưa chú trọng đến các vấn đề giới, bình đẳng giới, cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực và phân bố dân cư...

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại và thực hiện được mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, công tác DS-KHHGD trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo

dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 11/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về chính sách dân số.

Hai là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số, SKSS bảo đảm cụ thể, thiết thực, phù hợp. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Tuyên truyền về công tác DS-KHHGD cần được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Biểu dương kịp thời các nhân tố tích cực, phê phán những trường hợp vi phạm; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không gương mẫu chấp hành.

Ba là, tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; xác định công tác DS/KHHGD/CSSKSS là một nội dung quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Tăng cường sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số và SKSS trong thời gian tới... Trong tham mưu, chủ trọng tình dự báo, tính chính trị của từng lĩnh vực, từng vấn đề, từng địa phương; kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội để đề xuất biện pháp xử lý.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương để triển khai thực hiện kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được phê duyệt; xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021 - 2030; nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt công tác dân số và phát triển trong tình hình hiện nay.

Năm là, đội ngũ làm công tác khoa giáo cần thấm nhuần các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân số; mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và của cả cộng đồng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

DƯƠNG VĂN LÊ

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy



Tuyên truyền chính sách dân số - KHHGD tại huyện Đông Hưng.

Ảnh: THU HOÀI

Đã cày ải được gần 41.000ha

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 14/12, toàn tỉnh đã cày ải được gần 41.000 ha, đạt 54,3% kế hoạch gieo cấy lúa. Các huyện cày ải nhanh như: Kiến Xương (8.000ha), Vũ Thư (5.500ha), Tiên Hải (6.500ha), Hưng Hà (6.000ha), Quỳnh Phụ (6.000ha).

Thời tiết những ngày qua nắng hanh, thuận lợi cho việc cày ải, phơi đất, vệ sinh đồng ruộng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tập trung nhân lực, máy móc, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cày ải để cải tạo đất; phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong tháng 12 để kịp thời gian lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2022.

NGÂN HUYNH



Nông dân huyện Đông Hưng cày ải chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.

MỜI GẶP MẶT

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Thái Bình Seed (10/1/1972 - 10/1/2022), ban lãnh đạo Tập đoàn Thái Bình Seed trân trọng kính mời toàn thể người lao động từng là cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Thái Bình Seed đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến dự buổi gặp mặt.

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 29 tháng 12 năm 2021. Địa điểm: Tại tòa nhà trung tâm thương mại Thái Bình Seed, số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Tập đoàn Thái Bình Seed hân hạnh được đón tiếp! Đại biểu tham dự xin xác nhận về ban tổ chức trước ngày 27/12/2021.

Điện thoại liên hệ: 02273. 842.613 hoặc bà Giang Thị Tâm: 0982.158.073

Thông báo này thay cho giấy mời.

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc TRẦN MẠNH BẢO

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch, quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Với tinh thần "Đoàn kết, hòa hợp, trường dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội", trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo thành phố tiếp tục động viên, khích lệ tăng ni, Phật tử xây dựng giáo hội ngày càng phát triển. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng chùa cảnh "4 gương mẫu", tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo. Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nơi thờ tự khang trang, sạch đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Phấn đấu hàng năm có 70% các chùa có tăng ni trụ trì đạt danh hiệu "4 gương mẫu", khẳng định vai trò, vị trí của tăng ni trong đời sống nhân dân.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỰ HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

Để hoàn thành dự án và đạt kết quả cao, Trường THCS Trần Phú đã thành lập câu lạc bộ nhân tài Lê Quý Đôn gồm 30 thành viên là học sinh khối 8, 9. Với sự hỗ trợ của các thầy cô giáo, thành viên câu lạc bộ đã tích cực sưu tầm các tài liệu hình ảnh, tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, các giai thoại về nhà bác học Lê Quý Đôn; xây dựng tủ sách Lê Quý Đôn. Tại buổi hội thảo, các em học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc học tập tầm gương nhà bác học Lê Quý Đôn.

Thông qua dự án thể hiện chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực người học. Đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo trong học tập các môn Lịch sử, giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của học sinh.

Tổ chức tiêm 54.500 liều vắc-xin phòng Covid-19 đợt 31

Theo kế hoạch của Sở Y tế, từ ngày 22 - 24/12/2021, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức tiêm phủ mũi 1 cho những người chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19; tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 vắc-xin AstraZeneca; tiêm liều bổ sung cho một số trường hợp ưu tiên (người suy giảm miễn dịch, người từ 50 tuổi trở lên, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch).

Việc tổ chức tiêm sẽ triển khai theo thứ tự ưu tiên như sau: người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19; người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 AstraZeneca từ 4 tuần trở lên; tiêm liều bổ sung (cách mũi 2 ít nhất 28 ngày) cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vắc-xin AstraZeneca hoặc Vero Cell có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng (người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, dùng thuốc trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...); lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin Vero Cell hoặc AstraZeneca.

Để bảo đảm tiến độ sẽ triển khai tiêm đồng loạt tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn và tiêm cả buổi tối.

NHƯ HOANG

HƯNG HÀ Tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 20/12, huyện Hưng Hà tổ chức tiếp nhận 20.000 khẩu trang y tế, 500 kính chắn giọt bắn phòng, chống dịch Covid-19 do Câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp huyện và Công ty TNHH Đầu tư thương mại sản xuất Hoàng Dũng trao tặng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn tiếp nhận 20 thùng sữa, 10 thùng bánh, 10 thùng trà trao tặng cho các trường học có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện cách ly y tế ở một số địa phương.



Công ty TNHH Đầu tư thương mại sản xuất Hoàng Dũng trao tặng 10.000 khẩu trang và 500 kính chắn giọt bắn phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sự ủng hộ của các đơn vị thể hiện tinh thần trách nhiệm chung tay phòng, chống dịch Covid-19, động viên cán bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục phòng, chống dịch hiệu quả hơn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

THANH THỦY

ĐÔNG HƯNG Vận hành cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng

Khi số ca F0 trên địa bàn tăng nhanh, huyện Đông Hưng đã thành lập và đưa vào vận hành cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng tại trụ sở Ban CHQS huyện cũ, trước đây là khu cách ly tập trung của huyện. Cơ sở bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 20/12/2021.

Cơ sở có quy mô 230 giường bệnh do Bệnh viện Đa khoa huyện phụ trách về chuyên môn. Cơ sở vận hành đa chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cơ sở thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, danh mục kỹ thuật, phần mềm quản lý, camera giám sát, điện, nước, quản lý và xử lý chất thải y tế, nước thải...; bố trí nhân lực tham gia quản lý, làm việc trực tiếp tại cơ sở thu dung, điều trị. Phòng Y tế huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của cơ sở, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, thu dung, điều trị kịp thời, hiệu quả.

Ngoài ra, huyện Đông Hưng cũng đã lên kế hoạch, chuẩn bị nhân lực, vật tư y tế sẵn sàng vận hành 4 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng tại các khu cách ly tập trung của huyện khi cần thiết.

THU HIỀN